



THƯ

CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG
GỬI

CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG
NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2016

Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Nhân dịp Tết Trung thu 2016, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng, các cháu đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và nhiều tình cảm thân thương nhất. Chúc các cháu vui, khỏe, chăm ngoan, học giỏi.

Các cháu yêu quý!

Năm qua dưới sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, sự dìu dắt của các anh, chị phụ trách cùng với các thầy cô giáo, các cháu đã có nhiều cố gắng, tiến bộ trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thiếu nhi, các hoạt động xã hội, làm kế hoạch nhỏ như xây dựng “Tủ sách học đường” tặng các liên đội ở vùng sâu, vùng xa, tiết kiệm tiền giúp đỡ bạn tiếp tục đến trường, đóng góp xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” tặng bạn nghèo; có nhiều cháu hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ,... Các cháu đã làm được nhiều việc tốt, làm cho ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo vui lòng, bạn bè yêu mến. Nhiều đội viên ưu tú đã đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biểu dương khen ngợi những thành tích mà các cháu đã đạt được trong năm học qua.

Các cháu yêu quý,

Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội luôn dành cho các cháu sự quan tâm, chăm lo tốt nhất. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong các cháu luôn ghi nhớ và thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; luôn đoàn kết, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ, thầy cô giáo; yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, luôn là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Chúc các cháu hưởng Tết Trung thu 2016 thật vui tươi, an toàn và bổ ích.

Thân ái chào các cháu!

